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"วิจิตร"ปดม.บูรพาเปลายืน่คานกม 

ไมหนักใจน.ศ.ยื่นถวายฎีกา เตรียมตั้งเวทีรับฟงเสนอสนช. 

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลาวถึงความ

คืบหนาการพจิารณาราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐหรือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบวา ขณะนีม้ีราง 
พ.ร.บ.5 ฉบับผานสภานิติบญัญติแหงชาต ิ(สนช.) แลว ไดแก ราง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยบรูพา และเปนที่แนนอนแลวตามที่นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานสนช.ระบุวาราง พ.ร.บ.ที่ สนช.
รับหลักการและตั้งคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) วิสามัญ แลวจะไมสามารถถอนออกมาไดและในทางปฏิบัติที่
ผานมาก็ไมเคยม ีแตก็ไมไดหมายความวาราง พ.ร.บ.ที่ยังมีขอขัดแยง ตกลงกันไมไดจะผานการพจิารณา
เพราะที่ผานมาก็เคยมีราง พ.ร.บ.ที่ตกในวาระสามหรือไมผานการพิจารณา ถูกเก็บเรื่องไวจนหมดสมัย
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ดงันั้น การรับหลักการไมไดเปนหลักประกนัวาราง พ.ร.บ.จะผานออกมา หาก 

กมธ.วิสามัญเห็นวายังมีปญหาก็มีสิทธิที่จะพิจารณาปรับแกโดยไมมีเงื่อนเวลากําหนด หากกฎหมายไมเสร็จ
ก็จะตกไป  
 

"รัฐบาลและ สนช.ตกลงกันแลววาจะเลือกราง พ.ร.บ.ที่พรอมแลวจริงๆ เขาพิจารณาใน สนช. และผมไม

อยากใหนําเรือ่งนี้มาเปนประเด็นการเมือง หากจะเคลื่อนไหวทางการเมืองนาจะเปนเรื่องผลักดันราง
รัฐธรรมนูญมากกวา แตมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็นาเสยีดายเพราะไมเหน็มีการเมืองตรงไหน เปนเรื่องการบาน
มากกวา อยางไรก็ตาม คิดวาเรื่องนี้ไมสงผลกระทบตอรัฐบาล" ศ.ดร.วจิิตรกลาว  
 

รัฐมนตรีวาการ ศธ.กลาวถึงกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลารายชื่อยืน่ถวายฎกีาเพือ่คัดคานราง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยบรูพา (มบ.) วา สามารถทําไดและถือเปนสิ่งดี ดีกวาออกมาคัดคานดวยวธีิอ่ืน สวนที่อาจารย 
มบ.ยื่นหนังสือคัดคานตอ กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.มบ.นั้น ไมทราบวามีจริงหรือไม เนื่องจากตนยัง
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ไมไดรับ แตยนืยันวาราง พ.ร.บ.ที่ผาน สนช.ถูกตองตามกระบวน เพราะไดผานการพจิารณาอยางละเอียดถ่ี
ถวนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว จึงไมนาสงผลตอการพิจารณาราง พ.ร.บ.มบ.  
 

ดานนายวัลลภ ตังคณานุรักษ สมาชิก สนช. กลาววา อาจารย มบ.ยื่นหนงัสือคัดคานกับตนและตนสงให 
กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.มบ.แลว เขาใจการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.มบ.นดัแรก จะ
มีการแจงใหทีป่ระชุมทราบ แตคงไมมีผลใหถอนรางออกมาได แตอยางนอยทําใหมีการเปดรับฟงความเหน็
กวางขวางขึ้น 
 

ที่รัฐสภา นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สนช. แถลงวา กมธ.
การมีสวนรวมฯจะจัดสัมมนาเรื่อง "มหาวทิยาลัยออกนอกระบบจะมคีุณภาพและรบัใชสังคมใหดีขึ้นได

อยางไร" ในวนัที่ 26 ธันวาคม ที่อาคารรัฐสภา 2 โดยมีจุดประสงคเพือ่รวบรวมปญหา ขอคิดเห็นของทุกฝาย

ที่มีสวนไดสวนเสียนํามาประมวลเปนขอมลูสงใหสมาชิก สนช.ไดพิจารณากอนตดัสินใจที่จะผานราง 
พ.ร.บ.ทั้ง 6 ฉบับที่กําลังอยูในการพิจารณาในชั้น กมธ. กอนที่จะพจิารณารายมาตราในวาระที่ 2 และสงให

ที่ประชุม สนช.พิจารณาผานวาระที่ 3 ตอไป ทั้งยังตองการสื่อสารใหประชาชนมองเห็นในภาพกวาง เพราะ

ขณะนีย้ังมีหลายมุมมองที่แตกตางกันอยู จงึตองการเปดเวทีใหทกุฝายรวมแสดงความเห็น และจะจดัประชุม
แบบนี้ทุกเดือน เดือนละครัง้  
 

หนา 26 
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